

Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam chú trọng xây dựng đội ngũ "có tâm, có tầm"

20:40 16/02/2023

Tác giả: TTK

Thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2023, sáng 16/2/2023, Tổ công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam đã làm việc với Chi hội nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam.



Ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Trưởng Chi hội, ông Nguyễn Mạnh Tuấn và Tổ công tác của Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo báo cáo của Chi hội, trong giai đoạn 2019-2022, Chi hội nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp, đã chú trọng, hướng dẫn hội viên không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; tiếp trung tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm rõ các quan điểm, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và công tác truyền thông về Bộ, ngành Tư pháp nói riêng.

Cụ thể, năm 2022, 2 phóng viên của Văn phòng Trung tâm Thiệu Thiên Huệ được trao giải báo chí và xây dựng đội ngũ của tỉnh và 02 phóng viên tại TP Hồ Chí Minh được trao Giải C Giải Báo chí Vàng. Báo Pháp luật Việt Nam cũng nhận nhiều giải thưởng về nội dung, an toàn giao thông, môi trường, tiết kiệm năng lượng do các Bộ, ngành và các giải thưởng báo chí do các địa phương trao tặng.

Thông qua các hoạt động "truy cập" gì? a các thành viên, nhiều thành viên? đã từng bước tiếp cận với "công nghệ làm báo" của Báo Pháp luật Việt Nam, liên tục học hỏi và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ công tác.

Báo Pháp luật Việt Nam đã xây dựng và vận hành thành công trên các nền tảng như báo điện tử, media, mạng xã hội (Tik Tok, Facebook, Zalo, Youtube) và hàng triệu lượt theo dõi và lượt tương tác trên mạng xã hội.

Các thành viên đã có nhiều bài viết mang tính phản ánh, viết về phù hợp với yêu cầu quản lý của Bộ, ngành Tư pháp; phát hiện những nhân tố mới, các giải pháp cho những vấn đề bức xúc, tạo hiệu ứng tích cực cho báo chí trao đổi, làm công tác ban hành chính sách phù hợp với thực tiễn.

Nhiều thành viên đã viết các giải thưởng, kể nhiệm vụ của những giải báo chí do các bộ, ngành, địa phương tổ chức. Có 2 lượt bài đã được Chi hội Nhà báo Việt Nam xem xét đề cử trong Chương trình đề cử các tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2021.

Nhờ công tác bài viết được nâng lên rõ rệt, đồng thời có nhiều đề tài trong hoạt động kinh tế báo chí, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 những hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam vẫn được duy trì hiệu quả, đồng thời xuyên suốt có sự đóng góp hiệu quả của các thành viên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam.

Nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo

Nhiệm kỳ 2019-2021, Ban Thường vụ Chi hội đã xây dựng và thực hiện hành động có hiệu quả về nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên; quan tâm bồi dưỡng, kèm cặp cho các nhà báo trẻ. Ngoài ra còn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nghiệp vụ cho thành viên; đồng thời xuyên suốt tham gia giải báo chí quốc gia; tham gia giải báo chí và nghề nghiệp thu hút hàng triệu người chú ý và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Chi hội phối hợp cùng với Ban Biên tập kết hợp với Viện Đào tạo Báo chí Truy cập thông tin - Trường HKHXH&NV Hà Nội, tổ chức các lớp nghiệp vụ và công tác chuyên môn cho phóng viên mới trong toàn cơ quan. Công tác đào tạo rõ rệt được chú trọng, về cả đào tạo chuyên môn lẫn nhận thức chính trị.

Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, trong đó Chi hội nhà báo là nòng cốt, đã phát huy nhiều kênh truyền thông và thu hút các sinh viên báo chí và các công nhân viên chức và sinh viên khác, qua đó công tác tuyên truyền và tuyên dương được nhiều phóng viên trẻ, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp tốt. Cùng công tác quản lý nhân lực đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của các nhiệm vụ thu hút tài nguyên của Báo Pháp luật Việt Nam, nhất là Truy cập hình pháp luật, Pháp luật Media, Trung tâm Mạng xã hội.

Chi hội cũng đồng thời xuyên suốt thành viên tham dự các lớp học do Hội Nhà báo và các đơn vị khác tổ chức. Bên cạnh các thành viên công tác tại các đơn vị chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ thông qua việc hoàn thiện các văn bản, công tác theo yêu cầu của công tác cán bộ và công tác đồng nghiệp.

Chi hội nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam luôn chú trọng việc bồi dưỡng, quán triệt các quy định của Luật báo chí, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo trên nền tảng thành viên và công nhân viên chức của là thành viên tham gia làm việc tại cơ quan.

Trong môi trường giao ban hàng tuần hoặc sinh hoạt Chi hội, Ban Thường vụ Chi hội đều nhắc nhở, yêu cầu thành viên và toàn thể phóng viên trong cơ quan tuân thủ Luật báo chí, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong quá trình tác nghiệp và sinh hoạt nghiệp vụ, sự đồng lòng mạng xã hội. Phát hiện kịp thời các trường hợp

Ti?p t?c phát huy th? m?nh ?? xây d?ng ??i ng?

Thay m?t T? công tác, ông Nguy?n M?nh Tu?n ?ánh giá cao nh?ng k?t qu? mà Chi h?i Báo Pháp lu?t Vi?t Nam ?ã ??t ??c trong các ho?t ??ng chuyên môn, nghi?p v?, xây d?ng t? ch?c H?i, t? thi?n xã h?i, th?c hi?n Lu?t báo chí, 10 ?i?u quy ??nh ??o ??c ngh? nghi?p ??i làm báo.

??c bi?t nh?n m?nh vi?c Báo Pháp lu?t Vi?t Nam tri?n khai th?c hi?n K? ho?ch s? 156-KH/BTGTW (ngày 14/6/2022) c?a Ban Tuyên giáo Trung ??ng v? vi?c t?ng c??ng công tác ch? ??o, qu?n lý, ch?n ch?nh ho?t ??ng c?a báo, t?p chí, trang thông tin ?i?n t?, m?ng xã h?i hi?n nay, ông Nguy?n M?nh Tu?n ?ánh giá ?ây th? hi?n quy?t tâm c?a Báo và Chi h?i trong vi?c ??m b?o xây d?ng c? quan báo chí ho?t ??ng ?úng tôn ch?, m?c ?ích và qu?n lý t?t ??i ng? nh?ng ng??i làm báo, ?áp ?ng yêu c?u công tác qu?n lý báo chí trong tình hình hi?n nay.

Cùng v?i ?ó, T? công tác c?ng ghi nh?n s? tham gia tích c?c c?a Chi h?i nhà báo Báo Pháp lu?t Vi?t Nam vào các ho?t ??ng do H?i Nhà báo Vi?t Nam phát ??ng nh? tham gia Liên hoan ti?ng hát ng??i làm báo toàn qu?c, ?óng góp xây d?ng nhà tình ngh?a cho Anh hùng Li?t s?, nhà báo Nguy?n Mai (tên th?t là Phan Tr??ng Th? ? Cà Mau) và nhi?u ho?t ??ng ý ngh?a khác.

Góp ý v? m?t s? h?n ch? trong ho?t ??ng c?a Chi h?i Nhà báo Báo Pháp lu?t Vi?t Nam ?? nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a Chi h?i, T? công tác ?ã ?? ngh? Chi h?i nhà báo Báo Pháp lu?t Vi?t Nam quan tâm ??n vi?c phát tri?n h?i viên trên c? s? rà soát, sàng l?c k?, ??m b?o k?t n?p ???c các h?i viên ?? tiêu chu?n ?? xây d?ng ??i ng? ng??i làm báo Pháp lu?t Vi?t Nam "có tâm, có t?m", trong ?ó l?u ý ??n vi?c th?c hi?n qui ??nh v? vi?c h?i viên sinh ho?t t?i các H?i Nhà báo ??a ph??ng; ti?p t?c phát huy và m? r?ng h?n n?a công tác b?i d??ng nghi?p v?, t? t??ng, ??o ??c cho h?i viên b?ng các ho?t ??ng ?a d?ng nh? m? l?p b?i d??ng, t?a ?àm, giao l?u trao ??i nghi?p v? v?i các Chi h?i; làm t?t công tác thi ?ua – khen th??ng ?? ??ng viên, khuy?n khích h?i viên trong ho?t ??ng nghi?p v? và sinh ho?t h?i; có thêm nhi?u ho?t ??ng xã h?i ?? nâng cao v? th?, uy tín c?a Báo, c?ng nh? xây d?ng tinh th?n "t??ng thân t??ng ái", g?n k?t trong ??i ng? h?i viên...

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/chi-hoi-nha-bao-bao-phap-luat-viet-nam-chu-trong-xay-dung-doi-ngu-quot-co-tam-co-tamquot>